



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 รับที่ 14807
 วันที่ ก. ย. 2559 9.15

ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๒.๓/๕๐๖๖
 ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ
 (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.
 เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่...๗

กระทรวงสาธารณสุข
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงคำ - สบง - บ้านทราย จังหวัดพะเยา พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 20 ก. ย. 2559

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ล) ๒๙๘๘๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงคำ - สบง - บ้านทราย จังหวัดพะเยา พ.ศ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น เป็นเรื่องกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลสบง อำเภอภูซาง และตำบลห้วยน ตำบลเวียง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม และการขนส่ง การสาธารณสุข ภูมิภาค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ในบริเวณแนวเขตตามผังเมืองดังกล่าวให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การค้า การบริการ และการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณสุข ภูมิภาค และสาธารณูปการให้เพียงพอ และได้มาตรฐาน ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมบริการ ให้สัมพันธ์กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาในบริเวณที่อยู่อาศัยให้เป็นชุมชนที่สมบูรณ์ โดยมีศูนย์กลางชุมชนเพื่อให้บริการต่างๆ ที่จำเป็น ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม ที่มีคุณค่าทางศาสนา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน เพื่อดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และระบบสุขลักษณะที่ดี กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงนี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 สำนักบริหารกลาง กลุ่มกฎหมาย
 โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๓๕
 โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๓๔
 E-mail : legal@health.moph.go.th